

Số: 165/BC-BPC

Chư Pưh, ngày 21 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO

Kết quả Giám sát công tác thực hiện các quy định pháp luật về công tác Hòa giải cơ sở từ năm 2010 đến năm 2013

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND huyện về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2014;

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 17/02/2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh về Kế hoạch giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. Ban Pháp chế HĐND huyện thông báo kế hoạch giám sát của Ban Pháp chế về công tác thực hiện các quy định pháp luật về công tác Hòa giải cơ sở từ năm 2010 đến năm 2013. Tham dự các cuộc giám sát có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện. Trên cơ sở kết quả giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác kiện toàn, tổ chức hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở.

Căn cứ quy định của Pháp lệnh hòa giải cơ sở và điều kiện thực tế của địa phương và sự hướng dẫn của Phòng Tư pháp và UBMTTQVN huyện, UBND các xã thị trấn thường xuyên theo dõi, đánh giá hoạt động của các tổ hòa giải và đã ra quyết định kiện toàn, củng cố cả tổ hòa giải và thành phần tổ hòa giải. Qua đó, đã nâng cao cả về số lượng và chất lượng của các tổ hòa giải trên địa bàn huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 82 tổ hòa giải với 504 hòa giải viên; Mỗi tổ hòa giải cơ cấu từ 05 đến 07 thành viên với thành phần là: Bí thư chi bộ, thôn trưởng, Mặt trận thôn, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng hội Phụ nữ, chi hội trưởng hội Cựu chiến binh, chi hội trưởng hội Nông dân, già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Nhờ được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND huyện và Đảng ủy, UBND cấp xã nên hoạt động của các tổ hòa giải dần đi vào nề nếp, trong thời gian qua các tổ hòa giải đã hòa giải được 319 vụ, trong đó hòa giải thành được 257 vụ.

2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ hòa giải cơ sở.

Công tác hòa giải cơ sở trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã. Trong đó, chú trọng đến việc chỉ đạo để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên cơ sở để từng bước nâng cao hiệu quả các vụ việc hòa giải, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Các xã, thị trấn đã làm tốt công tác chỉ đạo rà soát, củng cố và kiện toàn các tổ hòa giải có sự biến động về hòa giải viên để từng bước đáp ứng yêu cầu công tác hòa giải ở cơ sở.

